

BÁO CÁO**10 kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh năm 2024**

Năm 2024, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cơn bão số 2, số 3 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên 10 kết quả nổi bật như sau:

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh năm 2010) năm 2024 ước đạt 36.274,729 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người ước đạt 57,6 triệu đồng/người/năm, tăng 5,9 triệu đồng so với năm 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.100 tỷ đồng, hoàn thành dự toán Trung ương giao.

2. Ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được nâng cao. Toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP (tăng 34 sản phẩm so với năm 2023); năm 2024 có 07 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tăng 02 vùng so với năm 2023); duy trì, phát triển 308 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn (tăng 28 chuỗi so với năm 2023); 29 sản phẩm nông sản, thủy sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ (tăng 02 sản phẩm so với năm 2023) và 02 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ tại nước ngoài. Toàn tỉnh có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 09 xã so với năm 2023); có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 03 xã so với năm 2023).

3. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá (chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 28,3% so với năm 2023); tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt an toàn đạt trên 96,9%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý vận hành hồ đập các nhà máy thủy điện được bảo đảm an toàn; duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả của 60 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

4. Các hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì và phát triển; công tác quảng bá, xúc tiến, kết nối tiêu thụ hàng hoá nông sản được thực hiện hiệu quả.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 35.800 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2023; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 198 triệu USD tăng 6,1%, trong đó giá trị nông sản ước đạt 190 triệu USD, tăng 6,92% so với năm 2023. Hoạt động du lịch có nhiều điểm nhấn, nổi bật; Khu du lịch Mộc Châu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Khu du lịch quốc gia; là năm thứ 3 liên tiếp được tôn vinh là "*Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á*". Khu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia; tổng lượng khách du lịch ước đạt 4,9 triệu lượt người, tăng 7,5% so với năm 2023; doanh thu ước đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2023.

5. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ. Tỉnh Sơn La được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ quản triển khai dự án giao thông cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Có 201/204 xã có đường đến trung tâm xã được cứng hóa, tăng 03 xã so với năm 2023. 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng 4G và internet cáp quang. Hoàn thành công tác lập các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch khu chức năng và quy hoạch chi tiết làm cơ sở để thu hút đầu tư; tỷ lệ đô thị hóa đến hết năm 2024 ước đạt 18,5%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh (*trong năm 2024, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.737,08 tỷ đồng*); hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (*năm 2024, thành lập mới 320 doanh nghiệp, tăng 17,6% so với năm 2023; thành lập mới 75 hợp tác xã*).

6. Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, chính trị, quan trọng của đất nước, của khu vực, của tỉnh: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024); 65 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959-07/5/2024); 05 năm Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La; Lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; Lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa di sản văn hóa phi vật thể "*Nghi lễ Tết Xíp Xi*" của người Thái trắng huyện Phù Yên, huyện Quỳnh Nhai vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển lãm Mỹ thuật Khu vực III (*Tây Bắc - Việt Bắc*) lần thứ 29 năm 2024; Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La - Hòa Phấn năm 2024 tại tỉnh Hòa Phấn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chất lượng giáo dục được nâng lên; tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,84% (*tăng 0,12 điểm phần trăm so với năm trước*); thành phố Sơn La được công nhận là thành viên trong mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu. Đời sống của Nhân dân ổn định; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh,

xã hội; lần đầu tiên 100% các hộ nghèo được nhận quà trong dịp tết Nguyên đán 2024; đã thực hiện hỗ trợ 1.156 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng số kinh phí 50,993 tỷ đồng (*ngân sách nhà nước: 15,3 tỷ đồng; xã hội hoá: 35,693 tỷ đồng*). Vận động quyên góp, ủng hộ được 139,91 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi cơn bão số 02, 03 gây ra; tỷ lệ hộ nghèo còn 11,1%, giảm 3,07 điểm phần trăm so với năm 2023 (*vượt kế hoạch đề ra*).

7. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả (*tỷ lệ giải quyết vụ việc về trật tự xã hội đạt 99,02%*). Xây dựng, đưa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 204 xã, phường, thị trấn vào hoạt động. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phù Yên, Mai Sơn, Mộc Châu và diễn tập phòng thủ dân sự huyện Thuận Châu đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt kết quả loại giỏi trở lên. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tăng cường, không để tình trạng đoàn đông người, đơn, thư vượt cấp, kéo dài về Trung ương, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ cao (*đạt 96,9%*). Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tinh hoạt động bài bản, hiệu lực, hiệu quả.

8. Công tác đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 09 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 tại huyện Mộc Châu; phối hợp với Bộ Ngoại giao và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức thành công Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (*tỉnh Sơn La*) - Pa Háng (*tỉnh Hủa Phăn*).

9. Hoàn thành nhiệm vụ trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025 (*Nghị quyết số 1280/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội*), theo đó: Sắp xếp 30/204 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 26 đơn vị hành chính cấp xã mới; đô thị Mộc Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV, huyện Mộc Châu được công nhận là thị xã; có thêm 05 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V (*mở rộng quy mô thị trấn Thuận Châu, thị trấn Yên Châu, thị trấn Sông Mã, thị trấn Phù Yên, tạo không gian để phát triển đô thị; lập thị trấn Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai*). Triển khai thực hiện chủ trương, định hướng của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng Đề án sắp xếp các cơ quan đảng, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

10. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và ban hành đầy đủ, kịp thời, sát thực, hệ thống các văn bản để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết,

chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26/8/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức thành công diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2024. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt"; mô hình "Chính quyền thân thiện" tại các xã, phường, thị trấn. Tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu Cải cách hành chính trong Đảng"; "Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi"; Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở".

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định theo quy định của pháp luật; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đáp ứng được yêu cầu của đại biểu và cử tri quan tâm; vị thế và vai trò của cơ quan dân cử được nâng lên, tạo được niềm tin đối với cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp được nâng lên. Ban hành và tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhất là cơ chế, chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở (năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bàn hành 26 nghị quyết quy phạm pháp luật).

Vai trò, chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Hội Luật gia, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Hội Người cao tuổi) và Đại hội Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 4 năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng báo cáo và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và các cơ quan báo chí thông nhất nội dung phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Nơi nhận:

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc,
- Các cơ quan báo, đài địa phương
và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hoàng Quốc Khánh